



ที่ รบ ๐๑๑๘/๐๕๗๒

ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอำเภอเพื่อบริการประชาชน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (รายละเอียดงาน โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศอำเภอเมืองราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอำเภอเพื่อบริการประชาชน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (รายละเอียดงาน โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอเมืองราชบุรี ได้ดำเนินการจัดจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอำเภอเพื่อบริการประชาชน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (รายละเอียดงาน โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี) งบประมาณจำนวนเงิน ๑๐๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ นางสาวกาญจนา วรผล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๓ ๒๓๐๔ ๐๐๐๖๓ ๓๗ ๑ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ ให้นำหน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๒ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอำเภอเพื่อบริการประชาชน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (รายละเอียดงาน โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี) จำนวน ๑ ฉบับ ตามประกาศอำเภอเมืองราชบุรี ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาปิดประกาศบนเว็บไซต์ www.ratchaburi.go.th ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรพงษ์ ธีญะรักษ์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทน
นายอำเภอเมืองราชบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๕ ต่อ ๑๕



ประกาศอำเภอเมืองราชบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอำเภอเพื่อบริการประชาชน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (รายละเอียดงาน โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี) งบประมาณตาม โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) (ในส่วนของงบประมาณของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ อำเภอเมืองราชบุรี ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอำเภอเพื่อบริการประชาชน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (รายละเอียดงาน โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี) งบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) (ในส่วนของงบประมาณของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจอดรถ จำนวน ๑ โครงการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอำเภอเพื่อบริการประชาชน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว กาญจนา วรรณ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ธีรพงษ์ ธีญญะรักษ์

(นายธีรพงษ์ ธีญญะรักษ์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

รักษาราชการแทน

นายอำเภอเมืองราชบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี